



Bất kỳ người nào sở hữu vàng và bạc nhưng không thực hiện nghĩa vụ của nó thì vào Ngày Phán Xét, những tấm vàng và bạc sẽ được nung nóng lên cho y trong Hỏa Ngục. Người ta dùng các tấm vàng và bạc được nung nóng đó áp vào hông, trán và lưng của y.

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: "Bất kỳ người nào sở hữu vàng và bạc nhưng không thực hiện nghĩa vụ của nó thì vào Ngày Phán Xét, những tấm vàng và bạc sẽ được nung nóng lên cho y trong Hỏa Ngục. Người ta dùng các tấm vàng và bạc được nung nóng đó áp vào hông, trán và lưng của y. Mỗi khi những tấm vàng và bạc kia đã nguội thì chúng được nung nóng trở lại để tiếp tục trừng phạt y trong Ngày mà thời gian của nó tương đương với năm mươi ngàn năm. Sự việc cứ diễn ra như thế cho đến khi các bề tôi được phân xử và mỗi người thấy được con đường của mình, hoặc là đến Thiên Đàng hoặc là đến Hỏa Ngục." Có lời hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, đối với những người sở hữu những con lạc đà nhưng không thực hiện nghĩa vụ liên quan đến chúng thì như thế nào? Thiên Sứ của Allah nói: "Cũng tương tự, chủ sở hữu những con lạc đà nhưng không thực hiện những nghĩa vụ liên quan đến chúng thì vào Ngày Phán Xét y sẽ bị ném lên bề mặt của một sa mạc rộng lớn để những con lạc đà lần lượt giẫm đạp lên người y bằng móng guốc của chúng và cắn y bằng răng của chúng. Sự việc tiếp tục diễn ra như thế trong ngày mà thời gian của nó bằng năm mươi ngàn năm cho đến khi các bề tôi được phân xử và thấy được con đường của mình, hoặc là đến Thiên Đàng hoặc là đến Hỏa Ngục." Có lời hỏi: Vậy đối với những ai sở hữu bò và dê nhưng không thực hiện nghĩa vụ Zakah thì sao? Người nói: "Cũng như vậy, chủ sở hữu những con bò cũng như những con dê nhưng không thực hiện những gì liên quan đến chúng thì vào Ngày Phán Xét y sẽ bị ném lên bề mặt của một sa mạc rộng lớn để những con bò hay những con dê kia lần lượt húc y bằng sừng của chúng và đạp y bằng móng guốc của chúng. Sự việc tiếp tục diễn ra trong ngày mà thời gian của nó bằng năm mươi ngàn năm cho đến khi các bề tôi được phân xử và thấy được con đường của mình, hoặc là đến Thiên Đàng hoặc là đến Hỏa Ngục." Có lời hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, vậy đối với người sở hữu ngựa nhưng không chịu thực hiện nghĩa vụ Zakah thì sao? Người nói: "Những con ngựa có ba loại. Một là loại mang tội cho chủ sở hữu, hai là loại như cái khiên che chắn cho người chủ sở hữu và ba là loại làm cho chủ sở hữu của đạt được công đức. Đối với loại mà chúng mang tội đến cho người nuôi chúng là người nuôi chúng chỉ nhằm mục đích để thể hiện, để tự hào hoặc để phá tình anh em đồng đạo trong Islam. Những con ngựa loại này sẽ là nguyên nhân mang lại đau khổ cho chủ sở hữu của chúng. Đối với loại mà chúng là một tấm khiên cho người nuôi chúng là người nuôi chúng nhằm mục đích phục vụ cho con đường chính nghĩa của Allah, y không quên nghĩa vụ đối với Allah liên quan đến lưng và

cổ của chúng. Vì vậy, những con ngựa loại này là một lá chắn cho người chủ nuôi chúng. Còn đối với loại mà chúng mang lại công đức và phần thưởng cho người nuôi chúng là người nuôi chúng trên các đồng cỏ hoặc trong những khu vườn với mục đích cung ứng cho những người Muslim chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah (Jihad). Bất cứ thứ gì chúng ăn từ các đồng cỏ hoặc từ những khu vườn đó đều sẽ được ghi lại thành những công đức cho người nuôi chúng. Thậm chí phân và nước tiểu của chúng cũng sẽ được tính cho một hành động công đức của anh ta, ngay cả khi chúng làm đứt dây buộc, làm hư những gò cao mà chúng đã leo trèo và mọi dấu chân của chúng đều sẽ được tính là một hành động đức thay cho anh ta. Và khi chủ nhân của chúng dẫn chúng đi qua một dòng suối để chúng uống, mặc dù anh ta không có ý định làm dịu cơn khát của chúng, nhưng Allah sẽ ghi lại số lượng (nước) mà chúng đã uống thành những công đức thay cho anh ta.” Có lời hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, còn đối với những ai sở hữu những con lừa thì sao? Người nói: “Không có câu Kinh nào được ban xuống cho Ta nói về con lừa trừ một câu Kinh mang ý nghĩa tổng quát ((Bởi thế, ai làm một điều tốt nào đó dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó và ai làm một điều xấu nào đó dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó)) (Chương 99 - Al-Zazalah, câu 7, 8)”.

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Bất cứ người chủ sở hữu vàng và bạc nào không thực hiện nghĩa vụ xuất Zakah vàng và bạc theo quy định thì vào Ngày Phán Xét, những tấm vàng và bạc sẽ được nung nóng dành cho y trong Hỏa Ngục, y sẽ bị các Thiên Thần dùng những tấm vàng, bạc được nung nóng đó áp vào trán, hông và lưng của y. Mỗi khi những tấm vàng, bạc đã nguội thì được nung nóng trở lại và hình phạt cứ tiếp tục được duy trì suốt trong ngày mà thời gian của nó tương đương năm mươi ngàn năm cho đến khi các bề tôi đã được phân xử và biết mình sẽ đi về đâu, Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Bởi thế, chủ sở hữu vàng và bạc phải có nghĩa vụ xuất Zakah chúng trong mọi hoàn cảnh, nếu không y sẽ nhận lấy hậu quả giống như Thiên Sứ của Allah đã đề cập. Còn chủ sở hữu những con lạc đà cũng phải có nghĩa vụ xuất Zakah chính các con lạc đà và cả sữa của chúng vào ngày xuất chuồng hoặc thu hoạch sữa. Nếu không, vào Ngày Phán Xét, người chủ sở hữu những con lạc đà sẽ bị ném vào bãi đất rộng để những con lạc đà lần lượt giẫm đạp lên người y và cắn xé thịt của y. Và hình phạt có thể bị gia tăng thêm ngay trên thế gian, đó là số lượng con lạc đà sẽ được ban cho nhiều thêm để rồi vào Ngày Sau sự giẫm đạp sẽ trở nên khắc nghiệt và dữ dội hơn. Và sự trừng phạt sẽ diễn ra suốt trong Ngày Phán Xét, ngày mà thời gian của nó tương đương năm mươi ngàn năm, cho đến khi tất cả các bề tôi đều được phân xử xong và biết được nơi cư ngụ của mình, Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Và khi được hỏi về chủ sở hữu bò và cừu không xuất Zakah thì Thiên Sứ của Allah cho biết hình phạt cũng sẽ tương tự như chủ sở hữu lạc đà, chủ sở hữu bò và cừu sẽ bị ném vào một bãi trống để những con bò và dê lần lượt húc y. Khi được hỏi về chủ sở hữu các đàn ngựa thì Thiên Sứ của Allah nói “Những con ngựa có ba loại. Một là loại mang tội cho chủ sở hữu, hai là loại như cái khiên che chắn cho người chủ sở hữu và ba là loại làm cho chủ sở hữu của đạt được công đức” tức ngựa được phân thành ba nhóm. Thiên Sứ của Allah giảng giải về nhóm thứ nhất: “Đối với loại mà chúng mang tội đến cho người nuôi chúng là người nuôi chúng chỉ nhằm mục đích để thể hiện, để tự hào hoặc để phá tình anh em đồng đạo trong Islam. Những con ngựa loại này sẽ là nguyên nhân mang lại đau khổ cho chủ sở hữu của chúng.” Tức người nuôi ngựa theo kiểu này chỉ để khoe khoang, để phô trương, kiêu hãnh và gây hận thù cho người Islam thì vào Ngày Phán Xét những con ngựa đó chỉ mang lại cho nỗi thống khổ. Đối nhóm thứ hai, Thiên Sứ của Allah giảng giải: “Đối với loại mà chúng là một tấm khiên cho

người nuôi chúng là người nuôi chúng nhằm mục đích phục vụ cho con đường chính nghĩa của Allah, y không quên nghĩa vụ đối với Allah liên quan đến lưng và cổ của chúng. Vì vậy, những con ngựa loại này là một lá chắn cho người chủ nuôi chúng.”, có nghĩa là người nuôi ngựa nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của bản thân đồng thời chia sẻ lợi ích của chúng cho người khác vì muốn sự hài lòng của Allah. Những con ngựa thuộc nhóm này sẽ là tấm chắn cho chủ sở hữu chúng khỏi Hỏa Ngục. Đối với nhóm ngựa thứ ba thì Thiên Sứ của Allah giảng giải: “Còn đối với loại mà chúng mang lại công đức và phần thưởng cho người nuôi chúng là người nuôi chúng trên các đồng cỏ hoặc trong những khu vườn với mục đích cung ứng cho những người Muslim chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah (Jihad). Bất cứ thứ gì chúng ăn từ các đồng cỏ hoặc từ những khu vườn đó đều sẽ được ghi lại thành những công đức cho người nuôi chúng. Thậm chí phân và nước tiểu của chúng cũng sẽ được tính cho một hành động công đức của anh ta, ngay cả khi chúng làm đứt dây buộc, làm hư những gò cao mà chúng đã leo trèo và mọi dấu chân của chúng đều sẽ được tính là một hành động đức thay cho anh ta. Và khi chủ nhân của chúng dẫn chúng đi qua một dòng suối để chúng uống, mặc dù anh ta không có ý định làm dịu cơn khát của chúng, nhưng Allah sẽ ghi lại số lượng (nước) mà chúng đã uống thành những công đức thay cho anh ta.” Có nghĩa là người nuôi chúng với mục đích phục vụ cho Jihad vì chính nghĩa của Allah tức y dùng chúng trực tiếp ra chinh chiến hoặc cung ứng cho những cuộc chiến chống lại những kẻ thù ngoại đạo giống như Thiên Sứ của Allah đã nói “Ai đã chuẩn bị cho cuộc chiến thì coi như y đã tham gia cuộc chiến”. Mặc dù những con ngựa chưa ra chinh chiến nhưng Allah đã ban ân phước cho người chủ nuôi chúng qua những hành động mà y chăm lo cho chúng ngay cả những hành vi bản năng tự nhiên của chúng như Người đã khẳng định “Thậm chí phân và nước tiểu của chúng cũng sẽ được tính cho một hành động công đức của anh ta, ngay cả khi chúng làm đứt dây buộc, làm hư những gò cao mà chúng đã leo trèo và mọi dấu chân của chúng đều sẽ được tính là một hành động đức thay cho anh ta.” Và cho dù không có sự định tâm cho từng hành động chăm lo cho chúng thì Allah vẫn ban ân phước vì sự định tâm từ lúc ban đầu cũng đã đủ như Thiên Sứ của Allah đã khẳng định: “Và khi chủ nhân của chúng dẫn chúng đi qua một dòng suối để chúng uống, mặc dù anh ta không có ý định làm dịu cơn khát của chúng, nhưng Allah sẽ ghi lại số lượng (nước) mà chúng đã uống thành những công đức thay cho anh ta.” Và khi được hỏi về việc có Zakah đối lừa không thì Thiên Sứ của Allah cho biết mặc dù không có lời phán cụ thể được ban xuống cho lừa nhưng người làm tốt đều sẽ được ban cho ân phước bởi Allah đã phán với một ý nghĩa tổng quát nói chung: ((Bởi thế, ai làm một điều tốt nào đó dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó và ai làm một điều xấu nào đó dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó)) (Chương 99 – Al-Zazalah, câu 7, 8)”. Đây là câu Kinh nói chúng về hành vi tốt và hành vi xấu, dù nhỏ thế nào cũng sẽ thấy được kết quả của nó sau này ở nơi Allah, cho nên không được xem thường bất cứ điều gì, bởi mỗi thứ đều sẽ được ban thưởng và bị trừng phạt thích đáng một cách công bằng, như Allah đã phán: {Ngày mà mỗi linh hồn sẽ phải đối diện với điều phúc mà nó đã làm và với điều tội mà nó đã phạm; lúc bấy giờ, linh hồn đó sẽ ao ước phải chi nó được ở cách xa tội lỗi một khoảng cách thật xa.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 30).

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

